



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

ตามที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนายณัฐกุล วงศ์กา ตำแหน่ง  
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ยื่นคำขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการให้ดำรง  
ตำแหน่งระดับชำนาญการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคล ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน  
ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
ประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน พร้อมชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานที่จะส่ง  
ประเมิน จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน จัดทำผลงานตามที่ได้เสนอเค้าโครงเรื่อง  
พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันประกาศ  
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่นๆ ในการ  
จัดทำผลงานเป็นเท็จหรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน  
ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า  
ข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นเท็จ ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและ  
ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

  
(นางสุธีรัตน์ อริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

บัญชีรายละเอียดผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล นายณัฐกุล วงศ์กา	ตำแหน่ง/สังกัด นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำพูน เขต ๑	ตำแหน่ง เลขที่ ๑ ๑๑	ผลงานที่เสนอประเมิน	
				ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
๑				“การควบคุมและรายงานผลลงงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ด้วยซอฟต์แวร์ด้าน Spreadsheet (Google Sheet)”	“การจัดทำคู่มือการควบคุมและรายงานผลงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ด้วยซอฟต์แวร์ด้าน Spreadsheet (Google Sheet)”

ผลงานที่เสนอประเมิน

